

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิโชค ศรีสวัสดิ์ธำรา	ประธานสภาฯ		
๒	นายยามิน ปันฉาย	รองประธานสภาฯ		
๓	นายคำนิง วุฒิอำพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นางมยุรี นิลประพฤติ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔		
๕	นายไพรัช เสาธง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		
๖	นายสมศักดิ์ ทองสามสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘		
๗	นายประยูร ทองเทียนชัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙		
๘	นางอัจฉรา สุขานันท์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๙	จำเอนอดิเชาว์ เหล่าชัย	เลขานุการสภาอบต.วัดเพลง		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสงค์ ลิ้มปนิวิสุทธิ์	นายก อบต.วัดเพลง		
๒	นายสาธิต น่วมนา	รองนายก อบต.วัดเพลง		
๓	นางกิตติยา เสือคง	รองนายก อบต.วัดเพลง		
๔	นางสาวจรรุวรรณ เกตุจันทร์	เลขานุการนายกอบต.วัดเพลง		
๕	นางสาวมุสตี จันทร์คณาโชค	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นางสาววิดา ตรงเที่ยง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายนภดล นนทภาพ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายวัชรพันธ์ คบกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		
๙	นางสาวกัญธิยาภัทร์ อุษสรัตน์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล		
๑๐	นางดวงกมลพร ประสงค์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
๑๑	นางฉวีรัตน์ จงมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๒				
๑๓				



บันทึกการรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

- เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง และผู้เข้าร่วมประชุม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ได้เชิญ ท่านประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
ประธานสภาฯ เชิญทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัด (สำนักปลัด)
ประธานสภาฯ สำหรับรายละเอียด ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวผุสดี จันทร์คณาโชค (หัวหน้าสำนักปลัด) เรื่องการขอใช้ที่ดินของวัด จะต้องไปขออนุญาตที่ดินของวัด เพราะเวลาขอจะต้องใช้เลขโฉนดที่ดิน แต่สัญญาที่ทำ รอไว้แล้ว ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปขออนุญาตที่ดินจากไวยาวัจกรเพื่อที่จะเอามาทำสัญญา เพราะในสัญญาจะไม่ใช้เจ้าอาวาส จะใช้ไวยาวัจกร การขอใช้ที่ดินวัดถ้าทำสัญญา แบบไม่เกิน ๓ ปีจะเป็นอำนาจของเจ้าอาวาส ตอนนี้เอกสารเราเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะ เพราะเพิ่งได้รับโฉนดที่ดินตอนเช้าวันนี้ จึงสามารถทำหนังสือได้ภายใน สัปดาห์นี้ค่ะ
นายก อบต. ขออนุญาตครับ การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดต้องให้ใครแต่งตั้ง ครับ

นางสาวมุสตี จันทร์คณาโชค (หัวหน้าสำนักปลัด) ต้องให้เจ้าอาวาสวัด แต่งตั้งให้ค้ำ และการใช้ที่ดินของวัดต้องขออำนาจสภาให้เราเช่าที่ดินวัดเพราะการเช่าที่ดินวัดเราต้องเสียค่าเช่าปีละ ๕๐๐ บาท เราต้องขออำนาจจากสภาให้ความเห็นชอบว่าให้เราเช่าที่ดินใหม่

นายก อบต. กรณีที่ไม่มีไวยาวัจกร เป็นเจ้าอาวาสแทนได้ไหม

นางสาวมุสตี จันทร์คณาโชค (หัวหน้าสำนักปลัด) ไม่ได้ค่ะ เพราะในระเบียบวัดต้องเป็นไวยาวัจกรต้องให้เจ้าอาวาสแต่งตั้งให้ค้ำ

ปลัด อบต. ขั้นตอนในการเช่าที่ดินวัด สรุบบื้องต้นคือ อบต.อาศัยที่ดินวัดมานานแล้ว และเราไปขอที่ดินเพิ่มด้านหลัง เลยจะขอเช่าที่ดินวัดให้ถูกต้อง เพราะตอนนี้หลวงพ่อยังละไว้ในกรณีเรียกเก็บค่าเช่า ซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้น คือ อบต. เราอาศัยที่ดินวัดอยู่จึงอยากทำให้มันถูกต้อง ที่ดินคร่าวๆ ทั้งของเก่าและของใหม่ คือ ๑ ไร่กับ ๓๗ ตารางวา และที่นี้เราเทียบเคียงกับพื้นที่ข้างเคียง เขาเช่าไร่ละ ๕๐๐ บาทต่อปี แต่ที่นี้ค่าเช่าที่ดินวัดไม่มีราคาตายตัว เราก็เลยจะเอาราคานี้มาเข้าสภา แต่ว่า เอกสารทางวัดยังไม่เรียบร้อย ยังขาดคำสั่งแต่งตั้งไวยาวัจกร หลังจากเอกสารเรียบร้อย เราถึงจะมาขอมติสภาว่า ขออนุมัติจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับวัด เดือนละ ปีละเท่าไร ลงสัญญาไม่เกิน ๓ ปี พอครบสัญญาทำใหม่เรื่อยๆ แต่ตอนนี้เอกสารยังไม่ครบ แต่ขอทำเรื่องเข้าสภาไว้ก่อน หลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เอาเข้าสภารอบหน้าเพื่อขออนุมัติ จากนั้นค่าเช่าเราก็จะจ่ายให้กับทางวัดครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน เมื่อได้หารือกันแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดนี้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ (ประธานสภา)

๓.๒ การมอบ - รับมอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ปลัด อบต. ขออนุญาตนะครับ คือ การรับมอบครุภัณฑ์จากเอกชนที่จะมอบทรัพย์สินครุภัณฑ์ให้กับทางหน่วยงานราชการ หรืออบต. จะต้องเข้าสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบ มีรายการดังนี้

๑. เครื่องพิมพ์สี ห้อ Brother HL-L๓๒๗๐CDW Wireless Color Laser Printer จำนวน ๑ เครื่อง โดยนางสาวสุชญา เปี่ยมพอดิ เป็นผู้มอบ

๒. เครื่องกรองน้ำดื่ม ยี่ห้อ PURE CPR-๐๒UVC จำนวน ๑ เครื่อง โดย สโมสรรโรตารีเป็นผู้มอบ

๓. รถเข็นตัดหญ้า รุ่น DD-GX๓๕ เลขบาร์ VN๐๑๕๒๕ เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ, ๑.๑ HP ใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ ๙๑,๙๕ ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ทติดง่าย เทคโนโลยีเกาหลี่ โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นผู้มอบ

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการการรับมอบทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑
(ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ หรือข้อเสนอ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

ปลัด อบต. ขออนุญาตเรื่องอื่นๆ นะครับ ณ ตอนนี้องค์กรที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติปี ๖๖ ที่เรายังไม่ได้ดำเนินการมีติดตั้งเครื่องเสียงตามสายแล้วก็กล่องวงจร
ปิดอยู่ในสำนักปลัดงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายบางก้านดอนตาสน หมู่ ๑๐ งบประมาณ
๔๔๘,๐๐๐ บาท อยู่ในกองช่างยังไม่ได้ดำเนินการ แล้วก็โครงการก่อสร้างกำแพงกัน
ดินสายไร่ลึก หมู่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๖๐๒,๐๐๐ บาท ซึ่งตอนกุมภาพันธ์เรา
โอนงบตรงนี้ไปทำโครงการอื่นนะครับ โอนไป ๑,๓๗๕,๕๐๐ บาท ไปเป็นโครงการถม
ดินปรับเทียบบริเวณข้างอบต.ซึ่งทำไปแล้ว มีโครงการเสริมไหล่ทาง หมู่ ๓ ๔๖,๕๐๐
บาท ลงลูกรังสายบ้านผู้ช่วยสำราญ หมู่ ๘ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยบ้านผู้ช่วยบอล หมู่ ๗ ๑๕๑,๐๐๐ บาท ลงลูกรังซอยปัทมา หมู่ ๘ ๔๔๙,๐๐๐
บาท ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนอนุชา หมู่ ๑๐ ๑๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ว่ามาทั้งหมด
ทำไปแค่โครงการเดียว คือ ถมดินบริเวณข้างอบต.ครับ ที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการ
ครับ แล้วก็โครงการยังเหลือเงินเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้โอน ๒๒๖,๕๐๐ บาท ส่วนใน
ข้อบัญญัติปี ๖๖ อีกโครงการหนึ่งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดคลองขนอน
หมู่ ๙ ๒๗๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เรียนสภาเพื่อทราบครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถาม หรือข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

เรื่องที่ ๑ นายประยูร ทองเทียนชัย ส.อบต.หมู่ ๙ ขอสอบถามครับ
โครงการตรึงของวัดคลองขนอนที่ทำไปแล้วครับ

ปลัด อบต. ของที่ทำไปแล้วคือของงบประมาณปี ๖๕ ส่วนที่อยู่ในข้อบัญญัติ
ปี ๖๖ ที่ยังไม่ได้ทำก็จะดำเนินการทำต่อไปครับ

เรื่องที่ ๒ นายสมศักดิ์ ทองสามสี ส.อบต.หมู่ ๘ ขอสอบถามเรื่องพนักงานที่
เก็บผักตบชวา พนักงานเก็บทันไหมครับ ถ้าไม่ทันจะได้ช่วยกันเอายาฉีดหญ้าฉีด
ผักตบชวาจะได้ไม่เยอะมาก เพราะถ้าปล่อยไว้เยอะจะเก็บไม่ทันเดี๋ยวจะรก
เหมือนเดิมอีก

นายก อบต. ครั้งที่แล้วที่เบิกยาฉีดหญ้าไปเดือนอะไรครับ ครั้งนี้สามารถเบิก
ได้ไหม

หัวหน้าสำนักปลัด ครั้งที่แล้วเบิกไปเดือนธันวาคมกับเดือนมีนาคมค่ะ

ปลัด อบต. ครบกำหนดเบิกยาฉีดหญ้าแล้วเพราะกำหนดไว้ ๔ เดือนครั้ง
ตอนนี้สามารถเบิกเพิ่มได้แล้วครับ เดี่ยวเช็คราคายาฉีดหญ้าว่าราคาเท่าไรจะได้ทำ
การสั่งซื้อ คาดว่าทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนนี้ครับ

เรื่องที่ ๓ นายวิโชค ศรีสวัสดิ์ธารา ประธานสภาฯ ขอสอบถามครับเรื่อง
ขุดลอกคลองขอยบางกล้วย คลองนั้นไม่ได้ขุดมาหลายปีแล้วน่าจะเกือบ ๑๐ ปี
คลองนั้นเวลาหน้าแล้งน้ำจะแห้งไม่มีน้ำเข้าสวนต้องทำอย่างไรครับ

นายก อบต. ให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นมาเขียนคำร้องที่ อบต. ครับ

เรื่องที่ ๔ นางอัจฉรา สุขานันท์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ ขออนุญาตสอบถามคะ
ถนนหน้าบ้านผู้ช่วยโน้ตมีวิธีทำอย่างไรไม่ให้ดินขึ้นบนถนนใหม่คะ เพราะว่าเวลา
คนขับรถจักรยานยนต์แล้วจะลื่นล้มคะ

ปลัด อบต. ถนนตรงนั้นเป็นทางโค้ง ไหล่ทางสูง แนวทางแก้ไขคือ ลาดทับ
ผิวจราจรให้เต็มพื้นที่

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

จำเอก

(อติเชาว์ เหล่าชัย)

เลขานุการสภา อบต.วัดเพลง

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ ทองสามสี
(นายสมศักดิ์ ทองสามสี)
กรรมการตรวจบันทึก

(ลงชื่อ) ไพรัช
(นายไพรัช เสาธง)
กรรมการตรวจบันทึก

(ลงชื่อ) อัจฉรา สุขานันท์
(นางอัจฉรา สุขานันท์)
กรรมการตรวจบันทึก

(ลงชื่อ) วิโชค
(นายวิโชค ศรีสวัสดิ์ธารา)
ประธานสภา อบต.วัดเพลง

ผู้ตรวจบันทึก